

THÁI THỤY

Sử dụng hiệu quả vốn ủy thác địa phương



Nguồn vốn 70 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giúp gia đình anh Lê Văn Hùng (tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) phát triển cơ sở sản xuất cơ khí, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương.

Xác định nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ có vai trò quan trọng hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Thái Thụy luôn quan tâm, chuyển kịp thời vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) theo đúng chỉ tiêu được giao, từ đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Gia đình anh Lê Văn Hùng, tổ dân phố Mai Diêm là một trong những hộ dân của thị trấn Diêm Điền bị thu hồi đất để triển khai dự án trên địa bàn. Trước khó khăn do mất đất sản xuất nông nghiệp, đầu năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy phối hợp cùng Hội Nông dân thị trấn Diêm Điền, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ dân phố Mai Diêm bình xét cho gia đình anh vay 70 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm. Đây là nguồn vốn được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy trích từ nguồn ủy thác đầu tư của huyện vừa được ngân sách

ĐẾN NGÀY 31/3/2023:

- Trên địa bàn huyện Thái Thụy có 13.598 người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi của Chính phủ với dư nợ cho vay đạt hơn 570 tỷ đồng, tăng 9,5% so với thời điểm 31/12/2022;
- Tổng doanh số cho vay đạt 35,8 tỷ đồng với 897 lượt khách hàng vay vốn;
- Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,05% tổng dư nợ.

huyện ủy thác sang. Với số tiền vay được, anh Hùng đầu tư phát triển cơ sở sản xuất cơ khí được mở từ hơn 10 năm, từ đó bù đắp vào phần thu nhập bị hụt do hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Anh tâm sự: Rất may mắn cho gia đình tôi được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH bởi số tiền được giải ngân không chỉ đúng thời điểm gia đình tôi cần vốn để sản xuất mà còn có mức lãi suất và thời gian vay rất hợp lý.

Gia đình anh Vũ Ngọc Đức, tổ dân phố Bao Trinh, thị trấn Diêm Điền cũng là một trong những hộ tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn ủy thác của địa

phương qua Ngân hàng CSXH. Trước đây, do anh Đức và vợ là chị Vũ Thị Kim Liên đi làm ăn xa nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 2022, gia đình anh quyết định về quê lập nghiệp. Được Ngân hàng CSXH cho vay 70 triệu đồng cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, anh Đức đã đầu tư mở cửa hàng tạp hóa, từ đó từng bước tạo thu nhập ổn định cho gia đình.

Không chỉ gia đình anh Hùng, anh Đức, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đã giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thái Thụy đầu tư xây dựng

mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần thoát nghèo bền vững và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đến nay, nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách huyện đã chuyển sang Ngân hàng CSXH hơn 4 tỷ đồng, trong đó có 840 triệu đồng mới chuyển trong 3 tháng đầu năm 2023, đạt 84% kế hoạch giao. Từ nguồn vốn ủy thác, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện cho vay 3 chương trình: hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và giải quyết việc làm với tổng doanh số cho vay giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 3/2023 đạt gần 5,4 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 3/2023 đạt hơn 4 tỷ đồng với 75 khách hàng đang vay vốn. Giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 3/2023, nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách huyện đã giúp 21 hộ vượt qua ngưỡng nghèo và 82 lao động được tạo việc làm.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy cho biết: Sự tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc tập trung, huy động nguồn vốn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nguồn vốn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, từ đó đã phát huy hiệu quả trong việc triển khai các chương trình, mục tiêu của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm an sinh xã hội.

MINH HƯƠNG

Mặc dù đều đã hoạt động trở lại từ cuối tháng 2/2023 song cả hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh là 17.01D và 17.02D (thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình) vẫn đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực; trong khi đó, nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao đã dẫn đến tình trạng quá tải tại hai trung tâm này.

Từ khi hoạt động trở lại ngày 18/2/2023, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D (trụ sở tại đường Quang Trung, thành phố Thái Bình) mới chỉ hoạt động 2 dây chuyền với yêu cầu tối thiểu 3 đăng kiểm viên/dây chuyền. Ông Phạm Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm cho biết: Công suất tối đa của Trung tâm khi hoạt động cả 2 dây chuyền là từ 150 - 160 phương tiện/ngày. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên nên bình quân mỗi ngày Trung tâm chỉ kiểm định, đăng kiểm được 80 - 90 phương tiện. Ngoài ra, do trung tâm đăng kiểm ở một số địa phương lân cận đang tạm dừng hoạt động nên phương tiện từ Hà Nội, Hải Phòng... tập trung về đăng kiểm tại Thái Bình dẫn đến tình trạng quá tải trong thời gian gần đây.

Cùng chung cảnh ngộ, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D (quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Các, huyện Đông Hưng) hoạt động trở lại ngày 27/2/2023. Dù có 3 dây chuyền kiểm định nhưng hiện nay Trung tâm cũng mới chỉ tổ chức đăng kiểm 1 dây chuyền với tối thiểu 3 đăng kiểm viên. Do đó, trung bình mỗi ngày Trung tâm chỉ kiểm định, đăng kiểm cho khoảng 50 - 60 phương tiện. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm cho biết: Do các quy định, đặc thù nghề nghiệp nên việc tuyển chọn đăng kiểm viên đáp ứng được yêu cầu về thâm niên, kinh nghiệm rất khó khăn. Ngoài ra, do hoạt động chậm chững với 1 dây chuyền nên nguồn thu từ đăng kiểm không đủ để chi trả các chi phí hoạt động của Trung tâm.

Để giải quyết tình trạng quá tải trong hoạt động đăng kiểm, bên cạnh việc chủ động liên hệ, tuyển

Trung tâm đăng kiểm quá tải

dụng nhân sự đăng kiểm viên, các trung tâm đã lên phương án bố trí đặt lịch hẹn đối với các chủ xe, trong đó ưu tiên các xe đặt lịch sớm, các xe gần hết hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, đa số chủ xe sẽ phải đợi đến khoảng 10 ngày sau mới được đăng kiểm. Ông Đỗ Văn Đạt, xã Trùng Quan (Đông Hưng) cho biết: Mặc dù thời gian chờ đợi sau khi đặt lịch khá lâu nhưng dù sao cũng tốt hơn việc xếp hàng, chờ đợi mòn mỏi tại Trung tâm. Chúng tôi liên hệ đặt lịch trước để chủ động thời gian, công việc, đến hẹn thì mang xe đến Trung tâm để kiểm định.

Theo chia sẻ của đại diện hai trung tâm, để được Cục Đăng kiểm Việt Nam

chấp thuận cho hoạt động trở lại, thời gian qua Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình đã tiến hành rà soát, thay thế trang thiết bị cần thiết cũng như tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo, đăng kiểm viên thay thế những vị trí đã bị khởi tố, bắt giam trước đó. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiểm tra lại trang thiết bị kiểm định, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, bảo đảm hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D và 17.02D đủ điều kiện hoạt động.

Hiện mỗi xe mất từ 20 - 25 phút cho việc kiểm định; các hoạt động kiểm định được giám sát chặt chẽ, đăng kiểm viên phải thực hiện đầy đủ các bước kiểm

định. Tuy nhiên, việc cả hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đều hoạt động cầm chừng, gặp khó khăn trong hoạt động kiểm định phương tiện đã ảnh hưởng lớn tới nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, thời gian gần đây, bên ngoài các trung tâm đăng kiểm đã xuất hiện một số đối tượng mời gọi người dân làm thủ tục đăng kiểm nhanh. Lãnh đạo hai trung tâm đăng kiểm khuyến cáo người dân không nên nghe theo những lời mời chào này, đồng thời chủ động đăng ký, đặt lịch đăng kiểm sớm với trung tâm khi có nhu cầu đăng kiểm để tránh mất thời gian chờ đợi.

NGUYỄN THỜI



Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.01D mới chỉ hoạt động 2 dây chuyền với tối thiểu 6 đăng kiểm viên.



Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17.02D bố trí lịch hẹn các chủ xe để giảm tình trạng quá tải.

Chiều Hới "chuyển mình"

Từ lâu, chiều Hới của xã Tân Lễ (Hưng Hà) đã nổi danh vì độ bền, đẹp. Không chỉ được bán trong nước, chiều Hới còn vươn mình ra thế giới, trở thành hàng xuất khẩu của nhiều hộ dân nơi đây. Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, làng nghề dệt chiếu đang từng bước "chuyển mình", thay đổi từ tư duy, nhận thức đến hành động.

Dệt chiếu bằng cả tâm tình

Theo các cụ cao niên kể lại, trước đây làng Hới (tên tục của thôn Hải Triều) đã có nghề dệt chiếu nhưng người dân dùng bàn dệt đứng. Do vậy, chiếu dệt ra không được đẹp và chắc. Ở làng ngày ấy có cụ Phạm Đôn Lễ đỗ Trạng nguyên khoa Tân Mùi (1481), niên hiệu Hồng Đức thứ 12, đời vua Lê Thánh Tông được cử đi sứ nhà Minh. Cụ đã học được các kỹ thuật dệt chiếu tiên tiến của Trung Quốc rồi về truyền dạy cho dân làng. Từ đấy chiếu làng Hới dệt ra đẹp hơn, sợi đàn đều hơn. Về sau dân làng tôn cụ là Trạng Chiếu và lập đền thờ cụ.

Trong nghề làm chiếu, làng Hới là một trong những nơi hội tụ những kỹ thuật tinh xảo nhất để làm nên một tấm chiếu. Ông Nguyễn Văn Thái, người có 30 năm làm nghề dệt chiếu chia sẻ: Người làng Hới tự hào khi có trong tay nét riêng biệt độc đáo của nghề. Để có thể dệt được một tấm chiếu đạt yêu cầu thì phải cần đến sự tỉ mỉ, kinh nghiệm phong phú và những kỹ thuật sáng tạo của người thợ dệt. Dù có thay đổi cải tiến về mẫu mã nhưng chiếu làng Hới vẫn được người dân giữ gìn, phát triển. Những người thợ làng chiếu vẫn đang dệt chiếu với tất cả tâm tình của mình để dệt nên những tấm chiếu làm đẹp cho đời.

Giờ đây, về Tân Lễ không còn hình ảnh những người ngồi đan chiếu mà thay vào đó là máy móc hiện đại. Sự đổi mới trong tư duy và cách làm đã giúp người làm chiếu giờ đây đỡ phần vất vả nhưng vẫn lưu giữ được nét đẹp riêng của chiếu làng Hới. Đó chính là cách mà người dân Tân Lễ bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Bà Nguyễn Thị Thái, thôn Hải Triều Xuân, người gắn bó với nghề dệt chiếu từ nhỏ cho biết: Nghề dệt chiếu không quá khó nhưng rất vất vả và vì phải trải qua nhiều công đoạn từ phân loại sợi, đem phơi... đến dệt. Sợi cói phải dài, nhỏ, đều và không chấp nối; sau khi dệt xong sẽ tiếp tục công đoạn may

viên chiếu, tạo mẫu mã và độ bền cho sản phẩm. Đến nay, khi áp dụng máy móc, lại càng yêu cầu người thợ có tay nghề cao để đưa sợi vào khuôn dệt nhanh, đều; đồng thời, phải xử lý các đường bề mếp, bắt biên gợn gàng đều tăm tắp. Bây giờ trong làng ít người dệt chiếu thủ công như tôi, nhiều hộ đã chuyển sang dệt bằng máy để sản xuất đáp ứng đủ lượng tiêu thụ của thị trường...

Linh hoạt, đổi mới để phát triển

Bước cải tiến rõ nét nhất của làng nghề chiếu Hới là từ năm 2005 nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư máy móc vào thay thế sức người, đưa công suất lên ngày một cao và chủ trọng

ngày, doanh thu đạt gần 80 tỷ đồng mỗi năm. Ông Sơn cho biết: Ngày trước, khi chưa có máy, để làm ra một tấm chiếu phải mất hai thợ làm trong 4 ngày, có khi mất cả tuần mới xong. Khi chuyển sang dùng máy dệt nâng suất cao hơn, thu nhập của người thợ cũng tăng lên nhưng vẫn bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật dệt đến xuống làm chiếu của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hải Triều Xuân. Với diện tích 5.000m², ông đầu tư 50 máy dệt, tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Năm 2022, ông Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng thêm xưởng sản xuất chiếu tại thị trấn Hưng Hà với 40 máy và 100 lao động. Hiện nay, cả hai xưởng của ông sản xuất 5.000 lá chiếu mỗi

ngày, doanh thu đạt gần 80 tỷ đồng mỗi năm. Ông Sơn cho biết: Ngày trước, khi chưa có máy, để làm ra một tấm chiếu phải mất hai thợ làm trong 4 ngày, có khi mất cả tuần mới xong. Khi chuyển sang dùng máy dệt nâng suất cao hơn, thu nhập của người thợ cũng tăng lên nhưng vẫn bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật dệt đến xuống làm chiếu của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hải Triều Xuân. Với diện tích 5.000m², ông đầu tư 50 máy dệt, tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Năm 2022, ông Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng thêm xưởng sản xuất chiếu tại thị trấn Hưng Hà với 40 máy và 100 lao động. Hiện nay, cả hai xưởng của ông sản xuất 5.000 lá chiếu mỗi

dệt công suất lớn. Cơ sở sản xuất chiếu của ông Vũ Văn Hòa hiện có 50 công nhân với 32 máy làm chiếu nylon. Để sản xuất ra một lá chiếu, ông Hòa bố trí từng công nhân phụ trách các công đoạn từ khâu làm sợi, dệt, cắt, may, in chữ, đóng gói... Mỗi ngày xưởng sản xuất được gần 2.000 lá chiếu nylon. Ông Hòa cho biết: Gia đình tôi đã có 20 năm làm chiếu truyền thống. Từ ngày có máy móc đã giảm được đáng kể chi phí về nguyên liệu và nhân công, mỗi năm gia đình tôi thu về hàng trăm triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã Tân Lễ cho biết: Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, người dân đã mạnh dạn đầu tư máy móc vào sản xuất

nhằm nâng cao số lượng, chất lượng và đa dạng về chủng loại. Hiện toàn xã có 29 hộ với 90 máy dệt chiếu cói, thu hút 420 lao động, 8 cơ sở dệt chiếu nylon với 310 máy, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trong và ngoài xã. Tổng thu nhập từ nghề làm chiếu ước đạt 572 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 72 - 96 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%/năm.

Đa dạng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất đang là một trong những hướng đi để người dân xã Tân Lễ tiếp tục xây dựng chiếu Hới trở thành sản phẩm được đảo không nơi nào có được.

THANH THUY



Một người có thể phụ trách cùng lúc hai máy dệt.



Công đoạn in hình.